

# ทรูมันนี่เป็นตัวแทนผู้ใช้บริการส่งมอบเงินบริจาค กว่า 1 ล้านบาท ช่วยเหลือครอบครัว นาวาตรีสมาน กุนัน วีรบุรุษแห่งถ้ำหลวง



เมื่อเร็วๆ นี้ ทรูมันนี่ ผู้นำด้านบริการอิเล็กทรอนิกส์เพย์เมนท์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยนายนิรันดร์ พุฒินานกุล Deputy Director ฝ่าย Commercial บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด เป็นตัวแทนผู้ใช้บริการส่งมอบเงินที่เปิดรับบริจาคผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ให้กับนางวลีพร กุนัน ภรรยาของนาวาตรีสมาน กุนัน หรือจ่าแซม วีรบุรุษแห่งถ้ำหลวง เพื่อช่วยเหลือครอบครัวจากการเสียสละในเหตุการณ์ช่วยเหลือชีวิตนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมีที่เข้าไปติดในถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมียอดบริจาคเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,094,268.38 บาท

ปัจจุบัน TrueMoney Wallet ยังเป็นช่องทางรับการบริจาคเงินจากผู้มีจิตกุศลที่ต้องการบริจาคเงินช่วยเหลือไปยังมูลนิธิ องค์กรการกุศล และโครงการเพื่อการกุศลต่างๆ มากกว่า 20 หน่วยงาน ซึ่งเงินบริจาคจะไม่ถูกหักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ร่วมทำความดีเพื่อสร้างสรรค์สังคมได้ง่ายๆ กับ TrueMoney Wallet ได้แล้ววันนี้ หรือสนใจค้นหาข้อมูลโครงการต่างๆ และรายละเอียดการบริจาคเงินได้ที่ <https://www.truemoney.com/donation/>

เกี่ยวกับ ทรูมันนี่

ทรูมันนี่คือผู้นำด้านบริการอิเล็กทรอนิกส์เพย์เมนท์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมุ่งเน้นให้บริการทางการเงินแก่ผู้คนรวมไปถึงผู้ที่เข้าไม่ถึงบริการของสถาบันทางการเงิน โดยให้บริการใน 6 ประเทศในภูมิภาคได้แก่ ประเทศไทย กัมพูชา เมียนมาร์ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย

ทรูมันนี่ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546 และเข้าเป็นธุรกิจหนึ่งของบริษัทแอสเซนดท์มันนี่ในปี พ.ศ. 2557 และเป็นพันธมิตรกับบริษัท Alipay ใน พ.ศ. 2559 โดยปัจจุบันมีบริการด้านการเงินที่หลากหลาย อาทิ TrueMoney Wallet แอปพลิเคชันอำนวยความสะดวกในการใช้จ่ายง่ายขึ้นและตอบโต้กับทุกไลฟ์สไตล์ได้รับความนิยมสูงสุด นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายตัวแทน ทรูมันนี่ ที่ครอบคลุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และบริการรับชำระเงินแบบออฟไลน์ทั้งหมดนี้เพื่อมอบความสะดวกสบายในการทำธุรกรรมทางการเงินให้กับหลายล้านคนเพื่อก้าวไปสู่ชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เอฟเอคิว จำกัด

คุณสุชาย เฉลิมธนศักดิ์ หรือ คุณปิยพงษ์ มิตชิต หรือ คุณวีรพันธ์ ไทโสง

โทรศัพท์: 02 971 3711 อีเมล: [truemoney@pc-a.co.th](mailto:truemoney@pc-a.co.th)